

Số: 1457 /VHTC - PC&CD
V/v: Khuyến nghị chuyển tài khoản lưu ký Chứng
khoán tại công ty CP Chứng khoán Trảng An

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Các cổ đông của công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin.

Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin, mã chứng khoán THT được công ty cổ phần chứng khoán Trảng An (TAS) thực hiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết và lưu ký chứng khoán cho các cổ đông của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, do TAS không thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Quý Trung tâm nên TAS bị dừng giao dịch nhiều lần gây ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông công ty và đặc biệt ngày 12/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 848/QĐ-UBCK về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán Trảng An (TAS).

Theo Quyết định trên, trong vòng 60 ngày (từ ngày **13/10/2012** đến hết ngày **13/12/2012**). Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ thực hiện chuyển khoản, tất toán tài khoản theo yêu cầu của các nhà đầu tư mở tại TAS sang công ty chứng khoán khác. Nếu sau thời gian trên các nhà đầu tư không có yêu cầu thì Trung tâm lưu ký sẽ tự chuyển tài khoản của các nhà đầu tư mở tại TAS sang một công ty chứng khoán khác do Trung tâm chỉ định, để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Trong thời gian qua công ty xét thấy Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam là một Ngân hàng có hợp tác, gắn bó lâu năm và có uy tín với công ty cổ phần than Hà Tu. Chính vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông của công ty và đặc biệt là cán bộ công nhân viên trong công ty, ban lãnh đạo công ty khuyến nghị các Anh/Chị nên chuyển khoản chứng khoán hiện đang lưu ký tại công ty cổ phần Chứng khoán Trảng An (TAS) đến công ty chứng khoán mới là công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt nam (VietinbankSc), đây là một trong những công ty Chứng khoán có uy tín để đảm bảo an toàn tiền và chứng khoán của quý Anh/Chị.

Mọi thông tin xin liên hệ để được hướng dẫn chi tiết:

- Điểm hỗ trợ giao dịch chứng khoán - Ngân hàng Công thương chi nhánh Quảng Ninh: Đường 25/4, Phường Hòn Gai - Tp Hạ Long - Quảng Ninh;
+ Số điện thoại: 033 3556635 hoặc trực tiếp cán bộ tư vấn và tiếp nhận hồ sơ 0983321972 (gặp anh Ngọc); 0912468173 (gặp anh Cường)
- Tại công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin:
+ Phòng Thanh tra pháp chế và quan hệ cổ đông (PC&CD);
+ Số điện thoại: 033 3638797; hoặc trực tiếp Thư ký công ty là anh Phùng Văn Tuyên số điện thoại: 0913276694 ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Hoàng Minh Hiếu